

Số: 632 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2019

V/v giải trình khả năng hoạt động liên tục
được kiểm toán lưu ý

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Phúc đáp công văn số 1648/SGDCKHCM-NY ngày 12/9/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc yêu cầu giải trình và đưa ra phương án khắc phục nội dung lưu ý của Công ty kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục của Công ty, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) xin báo cáo như sau:

Kết quả kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2019 lỗ chủ yếu vì thị trường vận tải biển tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực từ những diễn biến chính trị và kinh tế thế giới, đặc biệt là căng thẳng từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Ngoài ra, Công ty cũng gặp áp lực từ việc giá nhiên liệu tăng cao (giá FO/DO tiêu thụ bình quân lần lượt tăng 61 USD/tấn và 46 USD/tấn so với cùng kỳ 2018) và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Việc nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là do Công ty đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính kết hợp với xử lý nợ với các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết của Chính phủ. Đến 30/6/2019, tổng nợ phải trả của Công ty là 2.834 tỷ đồng, giảm 156 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Tuy nhiên, đến 30/6/2019, do việc đàm phán xử lý các khoản nợ với các bên chưa thống nhất, Công ty vẫn phải phân loại nghĩa vụ trả nợ của các khoản vay dài hạn sang vay ngắn hạn nên nợ ngắn hạn tăng. Bên cạnh đó, một số khoản nợ đã được thống nhất phương án nhưng chưa đủ điều kiện để ghi nhận giảm nợ phải trả ngắn hạn.

Trong thời gian còn lại của năm 2019, để cân đối dòng tiền đảm bảo duy trì hoạt động liên tục kết hợp với thực hiện các nghĩa vụ trả nợ, Công ty sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) để có thể sớm thống nhất các phương án xử lý các khoản nợ vay.

- Thanh lý một số tài sản có giá trị lớn để bổ sung dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh kết hợp thanh toán nghĩa vụ trả nợ

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp tích cực nhằm tăng doanh thu, kiểm soát chặt chẽ chi phí để cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh chung.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH




TỔNG GIÁM ĐỐC
CAO MINH TUẤN